



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

โครงการชลประทานสระบุรี สำนักชลประทานที่ 10

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3621-4216 , 0-3621-4218 , 0-3621-5707

<http://ridceo.rid.go.th/saraburi/>, E-mail : waterm_srb@yahoo.com

อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 ให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่เพาะปลูกทำอย่างๆ ในรูปแบบ “โครงการทฤษฎีใหม่” เป็นแห่งแรก โดยอ่างใหญ่เดิมอย่างเล็ก อ่างเล็กเดิมสระเก็บน้ำ

กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ ขนาดความจุ 1.10 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในเขต ตำบลเขาหินพัฒนา และบริเวณใกล้เคียงอีก 4 หมู่บ้าน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ ยังจะเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาฯ และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่มีการจัดรูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในฤดูฝนได้ประมาณ 1,700 ไร่ และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งได้ประมาณ 500 ไร่ เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในเขตโครงการฯ จำนวน 102 ครัวเรือน อีกทั้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 กลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน พัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ และดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับพื้นที่ส่งน้ำของโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทาน ซึ่งได้ขยายผลเข้าสู่พื้นที่ของเกษตรกรด้านทำอย่างๆ และมีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก โดยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา พร้อมทั้งวางระบบท่อส่งน้ำให้ในเขต ตำบลเขาหินพัฒนา ตำบลสี่รุ้ง และตำบลห้วยบง บางส่วน

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน 206 แห่ง นั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 104 แห่ง

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง แดงกวา ชะอม ใบโหระพา ผักคะน้า มะม่วง ขนุน และมะพร้าว เป็นต้น ได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการน้ำใช้เพียงพอและยั่งยืนตลอดไป
